

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่องานตามภารกิจ การป้องปรามการละเมิดเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๖ ทวิ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>ประสานข้อมูลกับเจ้าของสิทธิและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนัดหมายวันเวลาสถานที่ปฏิบัติงานจับกุมผู้กระทำความผิด</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยง :</b></p> <p>อาศัยความรู้จักคุ้นเคยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าของสิทธิเพื่อทราบวันเวลาและสถานที่ เพื่อไปแจ้งให้ผู้กระทำความผิดให้รอดพ้นการจับกุม โดยจะมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน</p>	ปานกลาง	<p>กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในกระบวนการป้องปรามการละเมิดเครื่องหมายการค้า ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และกำหนดบทลงโทษกรณีพบการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้</p> <p><b>ขั้นตอนที่ ๑</b> ตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่างแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานป้องปรามการละเมิดเครื่องหมายการค้า ประกอบด้วยผู้อำนวยการกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานคณะทำงานเจ้าหน้าที่ในกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นคณะทำงาน</p> <p><b>ผลการดำเนินการ:</b> กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีคำสั่งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติในการป้องปรามการละเมิดเครื่องหมายการค้า เพื่อให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้</p> <p>๑. องค์ประกอบคณะทำงาน</p> <p>๑.๑ ผู้อำนวยการกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา คณะทำงาน</p> <p>๑.๒ หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการป้องปราม คณะทำงาน</p> <p>๑.๓ หัวหน้ากลุ่มป้องปรามการละเมิดบนอินเทอร์เน็ต คณะทำงาน</p> <p>๑.๔ นางสาวกนกวรรณ นิมนนท์ คณะทำงาน</p> <p>๑.๕ นางสาวปัทมาภรณ์ ฉินมณีวงศ์ คณะทำงาน</p> <p>๑.๖ นายปลาธิป กำแพง คณะทำงาน</p> <p>๑.๗ นายปิยะชัย สายจงจิตร คณะทำงานและเลขานุการ</p> <p>๑.๘ นางสาวชลิน อาญาพิทักษ์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>๒. อำนาจหน้าที่</p> <p>๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ข้อกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องปรามการละเมิดเครื่องหมายการค้า เพื่อนำมาพิจารณา</p>
๒.	<p>ปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำความผิดในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมกับเจ้าของสิทธิและเจ้าหน้าที่ตำรวจ</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยง :</b></p> <p>- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือทางคดี โดยลดจำนวนผู้ต้องหา และจำนวนของกลาง ที่นำส่งพนักงานสอบสวน เพื่อประโยชน์ในการประกันตัวผู้ต้องหา และอัตราโทษที่ลดลง</p> <p>- นำส่งจำนวนของกลางไม่ครบถ้วน โดยยกยอกสินค้าที่ยึดได้บางส่วน</p>	ปานกลาง	<p>๑. องค์ประกอบคณะทำงาน</p> <p>๑.๑ ผู้อำนวยการกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา คณะทำงาน</p> <p>๑.๒ หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการป้องปราม คณะทำงาน</p> <p>๑.๓ หัวหน้ากลุ่มป้องปรามการละเมิดบนอินเทอร์เน็ต คณะทำงาน</p> <p>๑.๔ นางสาวกนกวรรณ นิมนนท์ คณะทำงาน</p> <p>๑.๕ นางสาวปัทมาภรณ์ ฉินมณีวงศ์ คณะทำงาน</p> <p>๑.๖ นายปลาธิป กำแพง คณะทำงาน</p> <p>๑.๗ นายปิยะชัย สายจงจิตร คณะทำงานและเลขานุการ</p> <p>๑.๘ นางสาวชลิน อาญาพิทักษ์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>๒. อำนาจหน้าที่</p> <p>๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ข้อกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องปรามการละเมิดเครื่องหมายการค้า เพื่อนำมาพิจารณา</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>ประกอบการยกร่างแนวปฏิบัติในการป้องปรามการละเมิดเครื่องหมายการค้า</p> <p>๒.๒ ยกร่างแนวปฏิบัติในการป้องปรามการละเมิดเครื่องหมายการค้า</p> <p>๒.๓ ดำเนินงานในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>ขั้นตอนที่ ๒</b> จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแนวทางในการกำหนดแนวปฏิบัติฯ</p> <p><b>ผลการดำเนินการ</b> กำหนดนัดประชุมคณะทำงานฯ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อศึกษาข้อมูลและพิจารณากำหนดกรอบในการยกร่างแนวปฏิบัติในการป้องปรามการละเมิดเครื่องหมายการค้า ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</p> <p>ปัจจุบันฝ่ายเลขานุการฯ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ฎระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงโอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประพุดมิชอบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการประกอบการพิจารณากำหนดกรอบแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามข้างต้น</p> <p><b>ขั้นตอนที่ ๓</b> ยกร่างแนวปฏิบัติฯ นำเสนอคณะทำงานพิจารณาในรอบแรก</p> <p><b>ขั้นตอนที่ ๔</b> จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และข้อจำกัดในการปฏิบัติงานตามร่างแนวปฏิบัติฯ</p> <p><b>ขั้นตอนที่ ๕</b> ปรับ/แก้ไข ร่างแนวปฏิบัติฯ กรณีมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>ขั้นตอนที่ ๖</b> นำเสนอร่างแนวปฏิบัติฯ ต่อกรมฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนประกาศให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป</p> <p><b>หมายเหตุ:</b> ขั้นตอนที่ ๓ - ๖ จะได้ดำเนินการต่อเนื่องเมื่อขั้นตอนที่ ๒ แล้วเสร็จ โดยจะดำเนินการระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕</p>